

V/v giải trình lợi nhuận âm, vốn điều lệ âm và chậm trễ công bố Báo cáo tài chính năm 2023.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (Nhựa Sài Gòn) hiện nay,

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn xin báo cáo giải trình về các nội dung trong Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023 và việc chậm trễ công bố thông tin, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận âm:

Trong các năm qua tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các ngành sản xuất, dịch vụ khác đều gặp nhiều khó khăn trước, trong và sau đại dịch covid.19, giá cả thị trường có nhiều biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn trong thời gian qua.

Các sản phẩm nhựa luôn chịu sức cạnh tranh rất lớn từ các sản phẩm nhập khẩu không rõ xuất xứ để cạnh tranh trực tiếp với thị trường như: Thùng rác công cộng, pallet nhựa, sản phẩm nhựa trong ngành giao thông... Thị phần các ngành này ngày càng thu hẹp, sức mua sụt giảm khi phải đối mặt với nền kinh tế khó khăn. Khả năng tài chính hạn chế không đủ cân đối sản xuất đơn hàng lớn, dài hạn, dẫn đến cơ cấu giá thành sản phẩm cao, thời gian cung cấp chậm.

Từ những khó khăn chung và đặc thù của doanh nghiệp, những nỗ lực tìm các giải pháp tối ưu để giải quyết cấp bách nguồn vốn sản xuất, khai thác các tài sản hiện có chưa được giải quyết kịp thời, dẫn đến nợ quá hạn kéo dài, lãi phạt phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị trong nhiều năm. Kết quả sản xuất kinh doanh qua các năm:

Đơn vị tính: triệu đồng

	TH 2020	TH 2021	TH 2022	TH 2023
Lợi nhuận sau thuế	-30.068	-14.756	-14.217	-3.680

Ngay trong năm 2023 công ty quyết tâm giảm chi phí tối đa trong quản lý sản xuất điều hành, cụ thể tổng chi phí của năm 2023 bằng 91% của năm 2022, trong khi doanh thu và thu nhập khác của năm 2023 tăng 51% so với cùng kỳ để công ty dần giảm lỗ và hướng đến có lãi trong năm 2024. Đây là tín hiệu tốt đẹp cho kỳ kinh doanh các năm tiếp theo.

2. Vốn điều lệ âm:

Nhựa Sài Gòn là một đơn vị sản xuất kinh doanh ngành nhựa chủ yếu phục vụ cho mảng công nghiệp, thủy sản, môi trường và giao thông. Các sản phẩm đều có kích

thước lớn, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn đổi mới đầu tư thiết bị, khuôn mẫu kỹ thuật tiên tiến, nâng cao năng suất và cải tạo nhà xưởng đủ sức luân chuyển kho đáp ứng nhu cầu thị trường. Đã hơn 10 năm (2013 – 2024) Nhựa Sài Gòn chưa tăng vốn điều lệ vẫn hoạt động với nguồn vốn ít ỏi của mình, nên đơn vị phải vay từ ngân hàng, đối tác khách hàng ...

Trong thời điểm nền kinh tế khó khăn, biến động do hậu quả của Đại dịch covid.19 để lại, thị trường kinh doanh của Nhựa Sài Gòn gặp rất nhiều khó khăn, lượng khách hàng giảm rõ rệt, vòng quay vốn cũng giảm theo dẫn đến nợ đến hạn phải trả cao, phát sinh thêm lãi, phạt dẫn đến kết quả âm vốn điều lệ như BCTC năm 2023 đã thể hiện.

3. Chậm công bố Báo cáo tài chính năm 2023:

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện và hoàn thành vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, ngay sau khi nhận được BCTC được phê duyệt, Nhựa Sài Gòn đã công bố tại trang thông tin của công ty (website: saigonplastic.com.vn) và được gửi qua hệ thống điện tử đến cổng thông tin của UNCKNN và HNX.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của đơn vị diễn ra ngày 29.06.2024, đề công tác tổ chức Đại hội thành công trọn vẹn đáp ứng kỳ vọng cổ đông, đơn vị đã tập trung nguồn lực phục vụ Đại hội. Chúng tôi xác định đây là Đại hội có cột mốc quan trọng, nhiều vấn đề cần được trình và lấy ý kiến như: thông qua BCTC năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023, bầu mới Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngay sau Đại hội kết thúc, công ty đã thực hiện công bố thông tin, gửi tài liệu, báo cáo, văn kiện đến cơ quan, ban ngành chức năng trong đó có BCTC năm 2023.

Từ những trình bày trên, kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tạo điều kiện và xem xét cho Công ty cổ phần Nhựa Sài Gòn được chấp hành nghiêm các quy định hiện hành trong thời gian tới.

Trân trọng kính chào và biết ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



Phạm Thanh Phong